



# ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. ๒๕๒๖๖๕๕

ฉบับที่ 78/2540

## เรื่อง แนวปฏิบัติและนโยบายของทางการในการปรับปรุงมาตรฐาน การกำกับดูแลสถาบันการเงิน

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงแก่ระบบสถาบันการเงิน และเพื่อยกระดับการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ การจัดชั้นสินทรัพย์ และการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และได้แจ้งให้สถาบันการเงินที่กล่าวถึงปฏิบัติแล้วดังนี้

### 1. การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 เป็นต้นไป สถาบันการเงินทุกแห่งจะต้องระงับการบันทึกดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระดอกเบี้ยเกินกว่า 6 เดือนทุกราย และให้รับรู้รายได้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระจริงเท่านั้น หลักเกณฑ์นี้จะลดการรับรู้รายได้ที่ไม่มีควมแน่นอนในอนาคตของสถาบันการเงินให้น้อยลง

### 2. การกันสำรองสำหรับสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์เป็น 2 ขั้นตอนดังนี้

2.1 ขั้นตอนแรก สินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานที่สถาบันการเงินมีอยู่เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2540 ให้สถาบันการเงินกันเงินสำรองในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 (สำหรับธนาคารพาณิชย์) และในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 (สำหรับบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์) ค่อยไปตามเดิม แต่จะต้องเงินสำรองให้ครบถ้วน ภายในสิ้นปีการบัญชี 2541 โดยจะต้องกันสำรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2540 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ภายในงวดการบัญชีครั้งแรกของปี 2541

2.2 ขั้นตอนที่ 2 ลูกหนี้รายใดที่ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นไป ให้ถือเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งต้องกันสำรองทันที

ตามอัตราที่กำหนดในข้อ 2.1 ภายในสิ้นปี 2540 หลักเกณฑ์ใหม่นี้ได้ลดระยะเวลาการจัดชั้นสินทรัพย์ จาก 12 เดือน เหลือ 6 เดือน ซึ่งมีความเข้มงวดยิ่งขึ้น

อนึ่ง สำหรับสินทรัพย์จัดชั้นสงสัย สถาบันการเงินจะต้องกันสำรองทั้งจำนวนทันที ณ สิ้นงวดการบัญชีที่เกิดรายการนั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่สถาบันการเงินได้ถือปฏิบัติอยู่แล้ว

ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เตรียมแผนการเพิ่มทุนให้เพียงพอที่จะรองรับ การกันสำรองที่จะเพิ่มขึ้น และเพื่อสำหรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตอีกด้วย โดยธนาคารจะ ได้เชิญผู้บริหารสถาบันการเงินแต่ละแห่งมาพบเพื่อหารือเรื่องนี้ร่วมกันต่อไป

ธนาคารมีความเชื่อมั่นว่า มาตรการที่กำหนดข้างต้นจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และมั่นคงให้กับสถาบันการเงินมากยิ่งขึ้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

14 พฤศจิกายน 2540